

บทที่ 4

สรุปผลการประเมิน

การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ และสัมมนาผู้ควบคุมการฝึกและครูฝึกในสถานประกอบการ เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปีงบประมาณซึ่งบางปีจัดในลักษณะของภาค บางปีจัดในลักษณะของสถาบันและบางปีจัดในลักษณะแยกเป็นวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2548 กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานประกอบการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจัดขึ้นเฉพาะภายในวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2548 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารทวารวดี ชั้น 3 ห้องประชุมอุบล

การจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2548 มีสถานประกอบการเข้าร่วม 29 แห่งมีมาร่วมแห่งละ 1 – 2 คน ส่วนใหญ่มาร่วมแห่งละ 1 คน การมาร่วมงานเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 จนถึงเวลา 8.45 น. เปิดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาชมวิดิทัศน์ และเขียนระบุปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมาในด้านต่าง ๆ จากนั้นเวลา 09.00 น. ประธานในพิธีทำพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางความร่วมมือจัดอาชีวศึกษาในอนาคตระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ซึ่งการบรรยายของประธานในพิธีมีความชัดเจนถึงสิ่งที่จะต้องร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน จากนั้นจัดบรรยายเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษา 1 ภาคเรียนและการวัดผลประเมินผล และตามด้วยการสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาที่ผ่านมา แล้วจึงเข้าสู่พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้สถานประกอบการ จากนั้นวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จึงเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนารับประทานอาหารกลางวัน

ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับกิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสัมมนาครูฝึกพบว่า สถานประกอบการที่เข้าร่วมเป็นสถานประกอบการในเขตจังหวัดราชบุรี และส่วนใหญ่ร้อยละ 72.4 ให้ความร่วมมือจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและรับนักศึกษาภาคปกติเข้าฝึกงานด้วย ผู้แทนสถานประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ และสัมมนาผู้ควบคุมการฝึกและครูฝึก มีความคิดเห็นว่า การมาร่วมงานในครั้งนี้ การรายงานตัวเข้าร่วมงานมีความสะดวกมากและพิธีเปิดการสัมมนาจัดได้เหมาะสมมากเช่นกัน จากการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ควบคุมการฝึกและครูฝึกที่เข้าร่วมสัมมนามีความคิดเห็นว่าตนเองได้รับทราบแนวทางความร่วมมือในการช่วยจัดการอาชีวศึกษาในอนาคตชัดเจนมากขึ้น ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับระบบและกฎเกณฑ์การฝึกงานของนักเรียนปกติ 1 ภาคเรียนและรูปแบบวิธีวัดผลประเมินผลการฝึกงานของนักเรียนชัดเจนมาก และมีความเห็นว่าตนเองสามารถประเมินผลการฝึกและส่งผลการฝึกงานของนักเรียนต่อวิทยาลัยได้ตามกำหนดเวลาในระดับมาก

ส่วนเอกสารการลงนามและใบประกาศเกียรติคุณที่วิทยาลัยมอบให้สถานประกอบการ ผู้แทนสถานประกอบการแสดงความเห็นว่ามีควมสวยงามมาก ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่มีต่อการดำเนินงาน ผู้เข้าสัมมนาที่มีต่อการดำเนินงาน ผู้เข้าสัมมนาส่วนใหญ่มีความเห็นว่ ขั้นตอนการดำเนินการทุกขั้นตอน มีความรวดเร็วเป็นไปตามกำหนดการในระดับมาก และอาหารว่าง ที่จัดเลี้ยงรับรองและอาหารกลางวันมีความเหมาะสมมาก

รูปโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสัมมนาผู้ควบคุมการฝึก/ครูฝึก
ในสถานประกอบการ





